



PHÁP - ANDORRA - TÂY BAN NHA



PHÁP
Paris • Chambord • Bordeaux
Lourdes • Avignon • Gordes • Aries

ANDORRA Andorra

TÂY BAN NHA Barcelona

Khởi hành:
Thứ ba hàng tuần

Thời gian:
11 ngày 10 đêm

48.000.000 VNĐ/KHÁCH



Bao gồm: Vé máy bay khứ hồi. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Các bữa ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đón tham quan. HDV tiếng Việt

Không bao gồm: Phí visa Châu Âu, phí dịch thuật công chứng (3.500.000 VNĐ). Bảo hiểm du lịch toàn cầu bắt buộc (450.000 VNĐ). Chi phí các bữa ăn trưa và ăn tối (từ 10 – 15 Euro/bữa). Tip cho tài xế và HDV địa phương bắt buộc 7 Euro/ngày/người

CHI TIẾT HÀNH TRÌNH

Thứ ba: SÀI GÒN/HÀ NỘI - PARIS

HDV Venus Travel đón khách tại sân bay TSN. Làm thủ tục xuất cảnh đi Paris

Thứ tư: PARIS - FREE DAY

Đến sân bay CDG. Xe đón khách đưa về nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi, tự do khám phá Paris

Thứ năm: PARIS - AVIGNON (690km)

Đoàn rời Paris vào buổi sáng và đến thủ phủ vùng Provence, thành phố Avignon vào chiều muộn. Ngay khi đến Avignon, du khách có thể cảm nhận sự khác biệt của vùng Provence mà không nơi nào khác có được. Provence rất thu hút với không khí mát mẻ với gió biển vùng Địa Trung Hải. Bầu không khí Avignon thoang thoang mùi hương quyến rũ của hoa Oải hương, húng Tây, hương gỗ thông và hương thơm của các loại nước hoa tại xứ sở sản xuất hương liệu trứ danh của Pháp. Du khách ăn tối, nghỉ ngơi, tận hưởng bầu không khí tươi mát vùng Provence, chuẩn bị hành trình khám phá thành phố Avignon vào sáng hôm sau.

Khách sạn: Avignon hay khu vực lân cận.

Thứ sáu: AVIGNON - GORDE - ABBEY - SENAQUE - AVIGNON (200km)

Du khách bắt đầu ngày mới với hành trình khám phá Avignon. Avignon là một thành phố cổ rất nghệ thuật, bao quanh bởi những bức tường cổ xưa. Điểm tham quan không thể bỏ qua là Cung điện Papal và cầu Saint – Benezet (Còn gọi là Cầu d'Avignon). Cung điện được xây dựng từ Thế kỷ 14, và là một trong những công trình kiến trúc theo phong cách Gothic quan trọng nhất Châu Âu.

Đi theo hướng tường thành sẽ gặp cầu Saint – Benezet, di sản văn hóa thế giới. Buổi chiều, đến với Thành Gordes là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp, cũng là nơi ở của nhiều ngôi sao và nghệ sĩ nổi tiếng. Ngôi làng này còn được gọi "Làng Treo" bởi năm nghiêng mình bên bờ Nam của cao nguyên Vaucluse. Sự hình thành đá vôi trên nền đá và sỏi của khu vực này đã tạo nên những màu đá màu hồng nhạt, óng ánh khi có nắng chiếu vào rất độc đáo.

Sau đó tới tu viện Abbaye de Sénanque, một trong những địa điểm tốt nhất để thăm vườn hoa Oải Hương. Tu viện được thành lập vào năm 1148, hằng năm tu viện bình yên này chào đón rất nhiều du khách đến thưởng ngoạn Hoa oải hương vào vụ nở rộ.

(Lưu ý: Thăm vườn hoa oải hương theo mùa vụ. Hoa oải hương nở rộ từ giữa tháng 06 đến đầu tháng 08.)

Khách sạn: Avignon hoặc khu vực lân cận

Thứ bảy: AVIGNON - ARLES - BARCELONA (500km)

Buổi sáng đặt chân đến thành phố Arles, gắn liền với tên tuổi của họa sĩ lừng danh Van Gogh. Arles từ lâu đã là một thành phố lớn với nhiều di tích La Mã cổ và là thành phố được Van Gogh lựa chọn nghỉ dưỡng. Mặc dù chỉ sống 1 năm tại đây (1888 – 1889) nhưng đây là khoảng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo của mình, ông đã vẽ nên khoảng hai trăm bức tranh sơn dầu, trong đó có thể kể đến các tác phẩm trứ danh như: Bedrooms in Arles, Starry Night Over the Rhone, Still Life: Vase with Twelve Sunflowers... Sau đó, đoàn dọc theo biển Địa Trung Hải, qua biên giới Tây Ban Nha và đến Barcelona vào buổi tối.

Khách sạn: Barcelona hoặc khu vực lân cận.





PHÁP - ANDORRA - TÂY BAN NHA



Chủ Nhật: BARCELONA

Buổi sáng khởi hành tham quan quốc gia nồng nhiệt Barcelona bao gồm đài tưởng niệm Columbus và Đại lộ Las Ramblas, tham quan nhà thờ Sagrada Familia mang tính đặc trưng của Barcelona. Sau đó ghé thăm NouCamp, nơi tổ chức Thế Vận Hội Barcelona năm 1992. Từ sân vận động có thể tận hưởng vẻ đẹp toàn cảnh của thành phố. Thời gian còn lại đến Quảng trường Catalunya náo nhiệt, tự do tham quan, mua sắm. Dừng chân nghỉ quanh các đài phun nước, du khách sẽ có cơ hội khám phá văn hoá địa phương rất thú vị của thành phố xinh đẹp vào ban ngày và lộng lẫy vào ban đêm này.

Khách sạn: Barcelona hoặc khu vực lân cận.

(Lưu ý: Do có sự kiểm soát số lượng người vào nhà thờ Sagrada Familia, những hành khách muốn thăm nhà thờ, cần đặt vé trên mạng và ước tính thời gian thăm quan vào khoảng từ 10-10:30am.

Website đặt vé: <http://www.sagradafamilia.org/en/tickets/> (HDV sẽ hỗ trợ du khách)

Thứ hai: BARCELONA - ANDORRA - LOURDES (480km)

Buổi sáng khởi hành đến Công Quốc Andorra. Công quốc này nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha, bên dãy núi Pyrenees, tổng diện tích 468 km², bao bọc bởi các dãy núi cao, địa hình hiểm trở, độ cao trung bình so với mực nước biển là 1996 mét, thủ đô Andorra được mệnh danh là thủ đô có độ cao so với mực nước biển cao nhất Châu Âu. Một quốc gia nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ và cũng là nơi trượt tuyết được yêu thích của người dân Châu Âu. Tại Quảng trường Nhân Dân, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của đồi núi, thung lũng xung quanh. Andorra là nơi mua sắm miễn thuế, rất thích hợp cho những du khách thích shopping.

Sau buổi chiều dọc theo dãy núi Pyrenees đến Pháp, hành trình hướng đến thị trấn Thánh Địa Lourdes nổi tiếng, nơi hành hương lớn của các tín đồ Công giáo.

Khách sạn: Lourdes hoặc khu vực lân cận

Thứ ba: LOURDES - BORDEAUX (250km)

Buổi sáng khởi hành đến thị trấn Lourdes nổi tiếng, truyền rằng cách đây 150 năm trước Đức Mẹ Maria từng hiển linh tại đây. Mỗi năm Lourdes thu hút hơn 5 triệu người hành hương. Hơn nữa, thị trấn miền núi này còn sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ. Sau khi rời Lourdes, đoàn khởi hành đến trung tâm rượu vang của thế giới – Bordeaux, tham quan Di sản văn hóa thế giới – Nhà thờ Saint André và quảng trường – The Quinconces – Quảng trường lớn thứ 2 của Châu Âu. Đến quê hương của rượu vang tham quan nơi sản xuất rượu là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ, hành trình sẽ ghé thăm các nhà làm rượu nổi tiếng. Du khách có thể tận mắt trải nghiệm quá trình ủ rượu, những du khách sành rượu có thể thử và mua rượu tại đây. Khách sạn: Bordeaux hoặc khu vực lân cận.

(Lưu ý: Hầu hết các nhà máy rượu vang ở Bordeaux sẽ tạm đóng cửa vào tháng 8 hoặc trong các mùa lễ, hành trình sẽ hủy thăm nhà làm rượu. Thay vào đó, du khách có thể thưởng thức thử rượu vang và mua sắm các loại rượu tại các shop rượu ở Bordeaux.)

Thứ tư: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS (590km)

Buổi sáng khởi hành theo hướng Bắc đến thung lũng Sông Loire nổi tiếng thế giới. Sông Loire là con sông dài nhất nước Pháp. Dọc bên bờ sông Loire có tới hàng chục lâu đài nguy nga, tráng lệ được xây dựng từ thế kỷ 16 dưới thời vua François Đệ Nhất. Ông đã cho mời đến đây những nghệ sĩ tài hoa từ Ý như Leonardo da Vinci để kiến thiết các toà lâu đài này, tạo nền tảng cho nền nghệ thuật Phục hưng Pháp. Nơi đây từng là chốn nghỉ dưỡng có giới quý tộc giàu có. Trong số đó, lâu đài Chambord được người dân Pháp xem là Quốc Bảo. Vào năm 1981, Chambord được liệt vào danh sách di sản văn hóa thế giới.

Sau đó, hành trình hướng về Paris và đến kinh đô hoa lệ vào khoảng buổi tối.

Khách sạn 3*: Paris hay khu vực lân cận

Thứ hai: PARIS - SÀI GÒN/HÀ NỘI

Ăn sáng tại khách sạn. Tự do tham quan, nghỉ ngơi cho đến giờ ra sân bay

Thứ ba: SÀI GÒN/HÀ NỘI

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến đi

Tổng chi phí vé vào cửa và các hoạt động tham quan:	Chi phí
Cây cầu Pont du Gard	€15
Tu viện Monestir de Montserrat	€20
Chateau de Chambord	€11.5
Sagrada Família Church	€14.8
Du ngoạn thành phố Barcelona về đêm (Từ 25 người)	€ 20
Bữa ăn chung cùng đoàn (Từ 10 người)	€10 – €15

CHI PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG & ĐIỂM THAM QUAN (Giá có thể thay đổi)

